

## HỘI HỌP NƠI CÔNG CỘNG

Nếu như Quý vị có mong muốn kêu gọi, triệu tập cuộc hội họp nơi công cộng trên lãnh thổ của thành phố Karlovy Vary, mà Quý vị là người triệu tập, Quý vị có nghĩa vụ thông báo những cuộc hội họp được thực hiện như thế này tại nơi công cộng. Lĩnh vực này được giải quyết theo luật pháp về quyền hội họp.

Việc hội họp có thể được triệu tập **chỉ với công dân** đã hơn 18 tuổi hoặc pháp nhân có trụ sở trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, hoặc là nhóm người.

Người triệu tập điền vào thông báo việc tiến hành hội họp, và nếu như việc hội họp sẽ được thực hiện dưới trời trên bãi trống, Quý vị hãy xuất trình cùng với giấy thông báo sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người sử dụng khu đất đó.

Việc đệ thông báo về việc hội họp nơi công cộng sẽ được thực hiện bằng văn bản hoặc thư điện tử được xác nhận bằng chữ ký dưới dạng điện tử (mẫu đơn đề nghị Quý vị sẽ tìm thấy trên các trang web của Cơ quan thành phố Karlovy Vary). Người triệu tập có nghĩa vụ thông báo việc hội họp cho Cơ quan bằng văn bản, sao cho Cơ quan nhận được thông báo ít nhất là 05 ngày trước khi thực hiện.

Để đàm phán cần thiết phải xuất trình :

- Mẫu thông báo về việc thực hiện hội họp nơi công cộng đã được điền đủ
- Giấy thông báo sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người sử dụng khu đất đó (Quý vị sẽ xuất trình khi thực hiện việc hội họp dưới trời trên bãi trống)
- Giấy tờ tùy thân

Khi đệ thông báo về việc tổ chức hội họp sẽ không phải chi trả lệ phí.

Những ai, là người triệu tập hoặc tổ chức hội họp, mà không đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ thông báo, hoặc tổ chức hội họp mà đã bị cấm, hoặc vi phạm những nghĩa vụ khác được luật pháp quy định, sẽ có thể bị phạt.

Để có nhiều thông tin hơn Quý vị hãy đến với địa chỉ tại :

Tòa thị chính thành phố - Magistrát města Karlovy Vary

Phòng văn phòng thư ký-giải quyết nguy kịch - odbor kancelář tajemníka - krizové řízení

Moskevská 21

**T toàn bộ vấn đề này lệ thuộc vào luật pháp Séc. Chúng tôi đề nghị Quý vị trong khuôn khổ thúc đẩy nhanh hơn tiến độ đàm phán trong Ủy ban hãy đi cùng người phiên dịch, hoặc là người biết tiếng Séc tốt. Ngôn ngữ đàm phán tại các công sở trong C.H. Séc bao giờ cũng là tiếng Séc.**